

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

การบัญชีกล่าวได้ว่าเป็นรายงานการดำเนินงานและการเงินต่าง ๆ ที่สะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริงของกิจการ นอกจากจะแสดงข้อมูลรายละเอียดแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้นำรายงานดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน ประเมินมูลค่า และการส่งสัญญาณเตือนภัยเพื่อประกอบการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายต่างๆ ของกิจการ ตัวอย่างเช่น เจ้าของกิจการนำข้อมูล ไปใช้เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ลูกค้านำไปใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้บริการ นักลงทุนนำไปใช้เพื่อตัดสินใจในการลงทุนในกิจการข้อมูลทางการเงินดังกล่าว หากขาดความน่าเชื่อถือ หรือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ จะเน้นนักบัญชีจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง นักบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเป็นอย่างดี และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสิ่งที่แสดงถึงลักษณะความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชี (ศศิวิมล ศรีเจริญจิตร. 2548 : เว็บไซต์) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาทางด้านบัญชีเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสาขาวิชาอื่น ในคณะวิทยาการจัดการเพราะการที่จะทำงานในองค์กรให้ดีได้จะต้องมีความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนการดำเนินงานในองค์กร

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าไปสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตที่เข้าไปสู่ตลาดแรงงานจะสามารถประสบความสำเร็จในการหางานทำได้ ต้องมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ว่าบัณฑิตต้องมีคุณลักษณะ เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีเพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

งานวิจัยชิ้นนี้ เลือกรับศึกษาเฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ในด้านระดับความรู้ความสามารถและระดับความคิดเห็นต่อความจำเป็นในการนำความรู้ความสามารถด้านบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต เนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในด้านความรู้ความสามารถด้านบัญชีเป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากระดับความรู้ความสามารถด้านการบัญชีของบัณฑิตที่ประเมินตนเอง และมหาวิทยาลัยควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในด้านการบัญชีอย่างไร จึงจะสามารถทำให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ความสามารถดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาได้จากระดับความจำเป็นในการนำความรู้ความสามารถด้านบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อระดับความรู้ความสามารถด้านบัญชีของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อระดับความจำเป็นในการนำความรู้ความสามารถด้านบัญชี ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำถามของการวิจัย

1. ความรู้ความสามารถด้านการบัญชีของบัณฑิตจากการที่บัณฑิตได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับใด
2. จากประสบการณ์การทำงานบัณฑิตคิดว่าตนเองมีความจำเป็นในการนำความรู้ความสามารถด้านการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด
3. ความคิดเห็นของบัณฑิตเมื่อจำแนกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันในเรื่องความรู้ความสามารถด้านบัญชี

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และมีงานทำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การบัญชี (Accounting) หมายถึง ระดับของความรู้ความสามารถด้านบัญชี ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดลักษณะและขอบเขตของความต้องการทางด้านบัญชี การเข้าถึง การปฏิบัติทางด้านบัญชีที่ต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินความรู้เดิมของแต่ละบุคคล การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และเข้าใจประเด็นทางด้านวิชาชีพบัญชี
2. บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบระดับของความรู้ความสามารถด้านการบัญชีของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ได้ทราบระดับของความจำเป็นในการนำความรู้ความสามารถด้านบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถของบัณฑิต ตามกรอบบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น